



แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 สู่การปฏิบัติ

Thailand 4.0

วิสัยทัศน์	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาชีพมุ่งสู่อาเซียน				
พันธกิจ	ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามความต้องการของชุมชน	พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยี	บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์	1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ	2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ	3 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 4.0	5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประสิทธิผล	SG2.4 : พัฒนาคือร่วมมือการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคีในทุกมิติ	SG2.5 : พัฒนาการเรียนการสอน สู่มาตรฐานอาชีพ	SG3.4 : ส่งเสริมการประเมินและรับรองสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ
	SG2.3/3.2 : วางแผนและพัฒนากิจการศึกษาระบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน	SG3.1 : ส่งเสริมคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกผู้เรียนอาชีวศึกษา	

คุณภาพบริการ	SG1.1/3.3 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	SG2.2 : เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง
---------------------	--	--

ประสิทธิภาพ	SG4.3 : สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Startup / Spin off	SG4.1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	SG3.5 : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ ศาสนาและ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
	SG5.3 : ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา		

พัฒนาองค์กร	SG2.1 : พัฒนาเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อชุมชน	SG1.3 : ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการส่งเสริมมาตรฐานการอาชีวศึกษา	SG5.2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
--------------------	--	---	---

SG5.1 : เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน	SG1.2/4.2: ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกระบวนการวิจัย
--	---